

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรนาสีนวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว</p> <p>-นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเองแต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง</p>	<p>-ให้เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จัดทำสมุดควบคุมการเบิกจ่าย พัสดุ เกี่ยวกับสำนักงาน หมั่นตรวจสอบพัสดุที่เข้า หน้าที่เบิกไปใช้งานยังคงอยู่ หรือ ไม่และให้รายงาน ให้หัวหน้างานพัสดุทราบ</p> <p>-กรณีการนำรถของส่วนราชการไปใช้ให้ผู้ที่ประสงค์ขอใช้รถให้เป็นไปตามระเบียบการใช้รถเพื่อสวัสดิการ</p>	<p>บรรลุตามเป้าหมาย</p>
<p>การเรียกรับผลประโยชน์, เรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่ ที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่นผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมายซึ่งมีลำดับขั้นตอน ยุ่งยาก และเป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับรุนแรงทำให้ นายจ้างที่ทำผิดกฎหมายไม่ต้องการจ่ายค่าปรับ เต็ม จำนวน</p>	<p>จัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงระเบียบและวิธีการดำเนินงาน ให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด</p>	<p>บรรลุตามเป้าหมาย</p>

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	ให้หัวหน้างานจราจรตรวจการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ตำรวจอย่างใกล้ชิด อบรมข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำระเบียบและข้อกฎหมาย รวมถึงโทษที่ต้อง ได้รับ	บรรลุตามเป้าหมาย
เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ได้เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	ให้หัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าง ใกล้ชิด อบรมข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำ ระเบียบและข้อกฎหมาย รวมถึงโทษที่ต้องได้รับ	บรรลุตามเป้าหมาย
ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบ ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ความล่าช้าใน การสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการ ดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกปรับ ผลประโยชน์	ให้หัวหน้างานควบคุมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าง ใกล้ชิด อบรมข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา เน้นย้ำ ระเบียบและข้อกฎหมาย รวมถึงโทษที่ต้องได้รับ	บรรลุตามเป้าหมาย

พ.ต.ท.



(สมจิตร์ ซาลาเซาวิวิฬณ์)

สว.สภ.นาสีนวน